



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>นโยบายความปลอดภัยรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. แลกข่าวกรณี สธ.ให้รพ.ทุกแห่งทำประกันภัยรถพยาบาล ชั้น 1 จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิด และห้ามฝ่าสัญญาณไฟแดง ว่า การรับส่งผู้ป่วยแบ่งออกเป็น 1.อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่โทรแจ้งผ่านระบบ 1669 จะมีรถฉุกเฉินทั้งของมูลนิธิ อปท. เทศบาล และรพของ สธ. ออกไปรับ ยึดหลักใครใกล้ให้ไปก่อน 2.รถพยาบาลที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วยข้ามรพ. ส่วนใหญ่มักเป็นการส่งข้ามอำเภอหรือข้ามจังหวัด ซึ่งมาตรการที่ออกมาใช้เฉพาะรถพยาบาลในสังกัด สธ.เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลย้อนหลังปี 2559-2562 พบว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาล 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 318 ราย แบ่งเป็น พยาบาลและบุคลากร 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบนรถ บาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย และคู่กรณี เสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.ถึงร้อยละ 80</p> <p>ด้านนายชวลิต รัตนสุทธิกุล เลขาธิการมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานหน่วยกู้ภัยเขต 4 (ภาคใต้) ตั้งข้อสังเกตว่า การติดตั้งระบบ GPSรถพยาบาลทั่วประเทศ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องงบประมาณจำนวนมากผ่านบริษัทเอกชนบางราย ผู้บริหาร สธ.ควรนำสถิติรถพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุไปประเมินว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง รถพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและปลอดภัยมากกว่า 1 ล้านรายต่อปีมี หลักการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพอย่างไร และควรนำรถพยาบาลที่มีมาตรฐานเหมือนในต่างประเทศมาใช้งานแทนการใช้รถตู้ดัดแปลง</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ไทยโพสต์ แนวนหน้า เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีอาจารย์จุฬาฯ กังวลว่าหลังจากครบกำหนดระยะเวลาของการนิรโทษกรรมจะส่งผลให้ผู้ป่วยขาดยาที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ เนื่องจากคนมาแจ้งครอบครองไม่มาก และยังมีกรจับกุมอยู่ ว่า ขอให้แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้แจ้งเอง จะครบกำหนดในวันที่ 19 พ.ค. 2562 หากมาแจ้งหลังจากนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้อีก ใน ส่วนของผู้ป่วยที่รับกัญชาอยู่ เมื่อมีใบรับรองว่าป่วย โดยไม่ต้องรับรองว่าต้องใช้กัญชารักษาโรค ขอให้มาแจ้งการครอบครองได้ที่ สสจ.ที่ตนเองอยู่ ส่วนกรุงเทพฯ แจ้งครอบครองได้ที่ ออย. ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้ครอบครองแต่วันที่ 19 พ.ค. เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ใช้รักษาได้ต่อเนื่อง หากกังวลว่าจะไม่มียาหรือภาครัฐจะผลิตให้ไม่ทัน ก็สามารถมายื่นขอครอบครองการใช้ ระบุจำนวนและเวลายาวออกไป 3 เดือน หรือ 6 เดือนได้ ส่วนการดำเนินการให้คนมาแจ้งขึ้นทะเบียนมากขึ้น ขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์และมืองค์กรที่ประสานให้ชมรมได้ดินหรือกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เข้ามาแจ้งครอบครอง ส่วนผู้ที่ผลิตต้องมาแจ้งและขออนุญาตตามกฎหมาย เช่นกรณีของนายเดชา ส่วนกรณี นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เสนอให้มืองค์กรกลางประสานชมรมได้ดิน หากเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมาย โดยเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหมือนกรณีนายเดชา สามารถดำเนินการได้</p> <p>ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว เกสัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้หารือเรื่องการนำน้ำมันกัญชาสูตร นายเดชา ศิริภัทร มารักษาผู้ป่วยไมเกรนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ เป็นการศึกษาวิจัยและวิธีการควบคุมคุณภาพ มีการตรวจความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนตรวจสอบสารสำคัญก่อนจะนำมาวิจัยในคน ซึ่งมองว่าน่าจะมีความปลอดภัย เนื่องจากใช้ในขนาดต่ำ และหากได้ผลจะสามารถลดการนำเข้ายากลุ่มนี้ได้</p> <p>ด้านการจัดงาน "พันธุ์บุรีรัมย์" ที่ จ.บุรีรัมย์ มีการรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด มีการคัดกรองลงทะเบียนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้พืชกัญชา การแจ้งจดทะเบียนครอบครองกัญชาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น การสัมมนาทางวิชาการการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาทางการแพทย์จากนักวิชาการ นักกฎหมาย นิทรรศการต้นกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ การจำลองกระบวนการปลูกตั้งแต่เมล็ดจนถึงสกัดเป็นน้ำมัน และกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ thaipublicca เว็บไซต์ thereporter ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ผู้ป่วย คาดว่าตลอดการจัดงาน 3 วัน จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นทุนประเดิมกองทุน "พันธุ์บุรีรัมย์" เพื่อใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นายเนวิน ชิดชอบ ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน "พันธุ์บุรีรัมย์" กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและเข้าถึงกัญชา ว่าเป็นยารักษาโรค เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการกัญชารักษาโรคก่อน 19 พ.ค. ที่จะหมดเวลานิรโทษกรรม โดยออก ม.44 เพื่อปลดล็อกกัญชาให้คนไทยสามารถใช้รักษาโรคได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งประเทศ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ sanook</p>	<p><b>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ศาล จ.นครพนม มีคำพิพากษาจำคุกจำเลย 3 คน ที่บุกเข้าไปทำร้ายคู่อริภายใน รพ.นาแก คนละ 12 ปี 2 เดือน แต่ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 8 ปี 1 เดือน 10 วัน โดยญาติยื่นหลักทรัพย์ขอลปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์</p> <p>นพ.จฉณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม เตือนว่า เมื่อคู่อริเข้าไปรักษาตัวอยู่ใน รพ. กรุณาอย่าบุกรุกไปทำร้ายร่างกาย เพราะจะทำให้คนไข้ แพทย์ พยาบาล ตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายใหม่มีความรุนแรงมาก ถึงกับมีโทษจำคุกอย่างกรณีที่เกิดขึ้น</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้ว แต่นับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดสินลงโทษตามกฎหมายให้เห็น ขอเรียนว่า 1.รพ.เป็นสถานที่ราชการ และ 2.รพ.และกาชาด ตามหลักสากลจะเป็นสถานที่ที่ได้รับการละเว้นก่อเหตุรุนแรง ดังนั้น ผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงในรพ.ถือว่ามีความผิดแน่นอน โดยปลัด สธ. ได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงในรพ.ทุกกรณีให้ถึงที่สุด ทั้งกรณีที่ผ่านมาติดกัน หรือกรณีที่กระทำความรุนแรงต่อบุคลากรใน รพ.</p>
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>คำปรึกษา รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการค้าและเวชภัณฑ์ คำบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.เอกชนได้จัดส่งข้อมูลต้นทุนและราคาซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ คำบริการทางการแพทย์ครบทั้ง 353 แห่ง ส่วนผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายยา ส่งข้อมูลมา 80% ที่เหลืออยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล คณะทำงานฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับประมวลกับข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ เบื้องต้นเตรียม 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.กำหนดให้ปิดป้ายแสดงราคา ยา เวชภัณฑ์ ให้ชัดเจน ห้ามขายเกินราคากำหนด หรือกักตุนสินค้า 2.นำรายงานยากว่า 3,000 รายการ และเวชภัณฑ์ 800 รายการ ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.และของกรมฯ 3. ประสาน สธ.แจ้งทุกรพ.ให้ระบุนายการยาและเวชภัณฑ์ในใบสั่งยาให้ชัดเจน และให้จ่ายใบสั่งยาให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อยานอกรพ. คาดว่ากลางเดือน พ.ค. นี้ กกร. จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางที่กรมฯ เสนอ หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะออกเป็นประกาศตามมติ กกร. และมีผลบังคับใช้ทันที ทั้งนี้ พบว่ามีรพ.กว่าครึ่งยังคิดค่ายาและค่าใช้จ่ายสูงมาก ได้สั่งการให้เชิญกลุ่มรพ.มาหารือ เพื่อให้ทบทวนและหาแนวทางลดภาระประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>ภาวะสมองฝ่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคสมองฝ่อพบมากในผู้สูงอายุ สาเหตุหลักคือการเสื่อมของเซลล์สมอง เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดโรคสมองฝ่อ เช่น การนอนที่ไม่มีคุณภาพ สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ภาวะสมองฝ่อมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป โดยจะมีอาการสิ่งของที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลง ความจำเสื่อม หลงลืม มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป หากพบสาเหตุที่แก้ไขได้จะให้การรักษาตามสาเหตุและให้การรักษาตามอาการ ควรหลีกเลี่ยงรับประทานยาที่มีผลต่อการทำงานของสมอง ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยกับการประกอบกิจวัตรประจำวัน กินอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.มหิดล องค์การเภสัชกรรม และสถานเสาวภา เพื่อติดตามความก้าวหน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยคัดเลือกสายพันธุ์ของไวรัสที่เหมาะสม นำไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคณะวิจัยมีแผนดำเนินงานต่อในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน
ไทยรัฐ	<p><b>พัฒนาคุณภาพการพยาบาล จ.ชัยนาท</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท เผยว่า การประชุมคัดเลือกผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และคัดเลือกผลงานเด่นทางการพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาผลงานการพยาบาลของเครือข่ายพยาบาล จ.ชัยนาท ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภทละ 1 ผลงาน จะเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพที่ 3 ในเดือน มิ.ย.</p>
เว็บไซต์ sanook	<p><b>ไฟไหม้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงพญาไทระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม พบที่เกิดเหตุเป็น อาคาร 9 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 1 ภายในร้านค้าสวัสดิการ ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง เพลิงลุกไหม้ ใต้ฝ้าเพดานลุกลามชั้นวางสินค้าอาหารเสริม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ โดยในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟใต้ฝ้าเพดาน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch